



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ ๓๐๐



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๒๐๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบ

๒. สารสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๑.๑ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีตามหมวด ๓ ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในระบบ eMENSCR ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างเป็นระบบ ซึ่งสำนักงานฯ มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยดำเนินการรวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ

การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆที่ดำเนินการตลอดปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละแผนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย มากน้อยเพียงไร และเสนอแนะประเด็นการเร่งรัดให้แผนต่างๆ สามารถสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ตาม กรอบระยะเวลา ซึ่งสถานะการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๔๐ เป้าหมาย ในปี ๒๕๖๔ เบื้องต้น สามารถจำแนกตามระดับการบรรลุเป้าหมายดังนี้ (๑) เป้าหมายที่บรรลุค่าเป้าหมาย (สีเขียว) จำนวน ๓๙ เป้าหมาย (ร้อยละ ๒๘) ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (๒) เป้าหมายที่ต่ำกว่า ค่าเป้าหมาย (สีเหลือง) จำนวน ๔๓ เป้าหมาย (ร้อยละ ๓๑) ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (๓) เป้าหมายที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสียง (สีส้ม) จำนวน ๓๕ เป้าหมาย (ร้อยละ ๒๕) ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (๔) เป้าหมายที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต (สีแดง) จำนวน ๒๓ เป้าหมาย (ร้อยละ ๑๖) มีจำนวนคงที่ จากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวฯ ต่อ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป

๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความ ยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในเดือน ธันวาคม สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม การดำเนินการของ ศจพ. ทูกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องของเขตบางกอกน้อย และจังหวัดสงขลา และมีการทดลองเก็บข้อมูลในพื้นที่ด้วย แบบสอบถามฉบับปรับปรุง มีระบบสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลพื้นฐานและ นำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมการดำเนินการในพื้นที่และพัฒนาให้เป็นจังหวัด/ พื้นที่นำร่องตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยของ ศจพ. ต่อไป โดยในการลงพื้นที่ฯ ได้มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และภาคีการพัฒนาภายนอก อาทิ สถานศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารโลก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานฯ มีกำหนด ลงพื้นที่ เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อน บริบทของเขตเมือง และทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำคำถามที่ปรับปรุงไปใช้และทดลองเก็บ ข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งจังหวัดและมีจำนวนเพียง พอที่จะนำมาวิเคราะห์ ในการคำนวณหาหลักเกณฑ์กลางของดัชนีความยากจนหลายมิติ (Thailand Multidimensional Poverty Index : TMPI) โดยสำนักงานฯ จะนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์ ในระดับพื้นที่ ต่อ ศจพ. และ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลทั้งประเทศและการบูรณาการ ฐานข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในบริบทการพัฒนาคน ตลอดทุกช่วงวัยและการป้องกันปัญหาความยากจนข้ามรุ่นซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทย ทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ในการพัฒนาคนไทยทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ การรายงานความคืบหน้า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าฯ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ กิจกรรม ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีสถานะความคืบหน้าการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย (๑) การดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๕๓ กิจกรรม และ (๒) การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน ๙ กิจกรรม ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จำนวน ๒ กิจกรรม คือ BR๐๑๐๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และ BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ด้านกฎหมาย จำนวน ๒ กิจกรรม คือ BR๐๓๐๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ BR๐๓๐๕ จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ BR๐๔๐๓ การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ กิจกรรม คือ BR๐๖๐๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย และ BR๐๖๐๓ การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ BR๑๑๐๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และ BR๑๑๐๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรม Big Rock ที่มีความล่าช้ากว่าแผน สำนักงานฯ จะดำเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการกิจกรรม Big Rock เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินการ และกำกับ ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนที่ ๒ ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ ฉบับ ซึ่งมีความคืบหน้าของกฎหมาย ประกอบด้วย (๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๒) อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๔๓ ฉบับ ซึ่งสำนักงานฯ จะประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อเร่งรัดดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว และเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และส่วนที่ ๓ ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยรายงานสรุปความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษในแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านตามรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าว นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

๒.๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) เพื่อรองรับการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) การติดตามและนำเข้าข้อเสนอโครงการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นข้อเสนอโครงการพัฒนาที่สำคัญฯ สอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ ๒ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานฯ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม วิเคราะห์ และวางแนวทางในการจัดทำโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการลงทุนในทวิงระยะ ๕ ปี ตามแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๓ โดยปัจจุบันมีการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSOCR แล้วทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อมูลโดยผู้บังคับบัญชาเพียง ๒ โครงการ (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕) (๒) การติดตามเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการ

ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการ/ข้อมูลแผนระดับที่ ๓ ข้อมูลแผนงานวิจัย และ/หรือเข้าการรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ/รายปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี และแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างตรงจุด รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม และ (๓) สำนักงานฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ eMENSCR ในการรองรับการติดตาม ประเมินผลโครงการ/การดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ๑๖๙ เป้าหมายย่อย (Targets) โดยสำนักงานฯ ได้เชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย SDGs กับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ระบบ eMENSCR เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำ/พัฒนาโครงการตามลำดับความสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสร้างการตระหนักรู้ผ่านการเผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหลักของแผนฯ ในรายละเอียดได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งสำนักงานฯ ได้รับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในส่วนของสถานการณ์การพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนาในระดับมหุดมจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และนำความเห็นดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง

๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านระบบ eMENSCR มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) มีหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรมนำเข้าข้อมูลดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๙๓ หน่วยงาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๑ ของหน่วยงานทั้งหมด (รายละเอียดตามที่ปรากฏใน QR Code) และยังคงปรากฏอีกว่ามีหลายหน่วยงานที่ยังไม่นำเข้าแผนปฏิบัติราชการในระบบ eMENSCR ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ ในการนี้สำนักงานฯ



จะเร่งรัดให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR ตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนที่สุด รวมทั้ง เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐนำเข้าข้อมูลแผนปฏิบัติการและรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดอย่างเคร่งครัดในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวมไปสู่การปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตุนชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Sorraya@nesdc.go.th